

SỐ: \_\_\_/BC- THPA

Phú An, ngày 09.tháng 02.năm 2017

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SÁCH**  
**DO HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI PHÁP TÀI TRỢ**

- Căn cứ quyết định số 01/ 2003/ QĐ/ PGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ PGD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

- Căn cứ kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2016 - 2017, tình hình sử dụng sách do hội người Việt Nam tại Pháp tài trợ của trường tiểu học Phú An.

Nay trường tiểu học Phú An báo cáo tình hình hoạt động thư viện năm học 2016 - 2017 với kết quả như sau:

**I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Trường tiểu học Phú An thuộc xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Trường có 03 khu, mỗi khu cách nhau từ 2,5 đến 4 km.

Tổng số CB- GVCNV: 20/ 13 nữ. Tổng số học sinh 210/ 09 lớp.

Thư viện trường tọa lạc tại khu A với tổng diện tích là 48m<sup>2</sup>.

**II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN:**

**1/ Về tình hình mua sách:**

Từ khi nhận được sự tài trợ của hội người Việt Nam tại Pháp Thư viện trường đã xây dựng được tủ sách do hội người Việt Nam tại Pháp tặng. Hiện nay tủ sách tăng lên 245 bản.

Trong đó năm học 2013 - 2014 đã bổ sung thêm 62 bản có 15 đầu sách( Có danh sách kèm theo).

**2/ Tình hình sử dụng và bảo quản:**

**a/ Tổ chức các hình thức đọc sách:**

Đến nay trường đã thu hút hơn 2762 lượt bạn đọc đến với tủ sách của hội. Ngoài việc đọc sách tại phòng thư viện. Cán bộ thư viện tổ chức nhiều hình thức đọc sách đa dạng như: Thư viện xanh, thư viện lớp em, cho mượn về nhà....(số sách học sinh mượn về nhà đạt 1047 lượt/ 216 học sinh).

Vậy tính tổng số lượt bạn đọc trong năm học 2015 - 2016 là 5 409 lượt/ 216 học sinh.

**b/ Việc bảo quản sách:**

Nhà trường có dành riêng tủ sách của hội người Việt Nam tại Pháp tặng, công tác bảo quản tốt như: Có sổ mượn, trả có ký hiệu riêng, việc sửa chữa, dán sách, phòng chống mối chuột được quan tâm đúng mức.

**c/ Hiệu quả mà tủ sách mang lại:**

Trường tiểu học Phú An từ năm 2008 đến nay luôn được SGD & ĐT Hậu Giang công nhận là thư viện đạt chuẩn.

Nhờ vào sự tài trợ hàng năm nên trường luôn có sách mới tạo thêm sự ham học ,tìm hiểu của học sinh và chất lượng học tập của các em ngày càng tăng rõ nét, có nhiều học sinh khá giỏi hơn. Đặc biệt là trong phong trào kể chuyện và tuyên truyền giới thiệu sách năm học 2015- 2016 cả giáo viên và học sinh đều đạt giải cấp huyện.

### III/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Tủ sách của hội người Việt Nam tại Pháp đã giúp trường tiểu học Phú An mang lại nhiều kết quả cao. Để nâng chất lượng dạy và học trường tiểu học Phú An rất mong được hỗ trợ trong những năm tiếp theo nhằm giúp trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

Trên đây là báo cáo tình hình sử dụng sách do hội người Việt Nam tại Pháp tài trợ cho trường tiểu học Phú An.

Người báo cáo

XÁC NHẬN BGH  
HIỆU TRƯỞNG

Trương Thị Chính

#### **Nơi nhận:**

- Báo cáo PGD&ĐT.
- Báo cáo hội người Việt Nam tại Pháp.
- Lru VP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ NGHỊ**

**Kính gửi:**

**-Hội người Việt nam tại Pháp**

Trường tiểu học Phú An qua nhiều năm được Hội người Việt Nam tại Pháp tặng nhiều xuất học bổng và tiền để mua sách bổ sung cho thư viện trường, đến nay số đầu sách của thư viện đã được tăng lên đáng kể, số lượng bạn đọc đến thư viện ngày càng cao và đặc biệt là trường tiểu học Phú An được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành công nhận thư viện đạt chuẩn nhiều năm liền.

Đạt được những thành tựu đó là nhờ sự đóng góp rất lớn của Hội. Từ đó, cho thấy việc tăng cường xã hội hóa cho sự nghiệp giáo dục trong thời điểm hiện nay là một việc hết sức quan trọng và ý nghĩa. Đồng thời thúc đẩy những thành quả đã đạt được của đơn vị nói riêng và của huyện nhà nói chung không ngừng phát triển.

Nay trường tiểu học Phú An kính đề nghị đến Hội người Việt Nam tại Pháp tiếp tục cấp học bổng cho học sinh và tài trợ cho thư viện trường 1 000 000 đồng để tiếp tục bổ sung sách cho thư viện (do giá sách thị trường tăng cao, các đầu sách trong thư viện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của bạn đọc). Ngoài ra tiếp tục hỗ trợ 1 triệu đồng cho công tác chỉ đạo quản lý và thực hiện công tác thư viện.

Rất mong được sự ủng hộ của Hội người Việt Nam tại Pháp giúp đỡ cho trường để thư viện và các học sinh nghèo có điều kiện học tập và rèn luyện văn hay chữ tốt ngày càng tốt hơn.

Trân trọng kính chào!

Phú An, ngày 09 tháng 6 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn trãi